
รายงานผลการศึกษา 
ของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเร่งรัดการด าเนินการก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบัง 

และโรงพยาบาลอ่ืนๆ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
_____________________ 

 
ด้วยในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี

พุทธศักราช 2558 เมื่อวันพุธที่  8 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมได้ พิจารณาญัตติด้วยวาจาของ                            
นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้ งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเร่งรัด             
การด าเนินการก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังและโรงพยาบาลอ่ืนๆ สังกัดกรุงเทพมหานคร       
และที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา 60 วัน 
ประกอบด้วย 

1. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต 
2. นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา 
3. พลต ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง 
4. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 
5. นายภาส ภาสสัทธา 
6. นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ 
7. พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา 
8. นายพีระพงษ์ สายเชื้อ 
9. นายสามารถ ตันอริยกุล 

10. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ 
11. นายประสาร พิทักษ์วรรัตน์ 

 
ต่อมาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี

พุทธศักราช 2559 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559 ที่ประชุมได้มีมติให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก   
90 วัน ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจ าปีพุทธศักราช 
2559 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก 90 วัน  
และ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปีพุทธศักราช 2559    
เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก 90 วันนับแต่วันที่ครบ
ก าหนด 

คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้เลือก พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เป็นประธานกรรมการ       
พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายพีระพงษ์ สายเชื้อ เป็นรองประธาน
กรรมการ คนที่สอง และนายชยาวุธ  ศิริยุทธ์วัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ มีการประชุมทั้งสิ้ น 3 ครั้ง 
จึงขอรายงานผลการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 
1. ความเป็นมา 

    สืบเนื่องจากในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) 
ประจ าปีพุทธศักราช 2558 เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด้วยวาจาของ      
นายชยาวุธ  ศิริยุทธ์วัฒนา  เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึ กษาเร่งรัด           
การด าเนินการก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังและโรงพยาบาลอ่ืนๆ สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่
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ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้ลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ดังกล่าว จ านวน 11 คน         
เพ่ือศึกษาเร่งรัดการด าเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ โรงพยาบาลลาดกระบังและโรงพยาบาลอ่ืนๆ สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา 60 วัน และคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ขอขยาย
ระยะเวลาในการพิจารณาออกไปอีก 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณาศึกษารายละเอียดแนวทางการด าเนินการ       
รูปแบบของอาคาร และติดตามเร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน   
 
2. วัตถุประสงค ์  
  2.1 เพ่ือพิจารณาศึกษารูปแบบและแนวทางการด าเนินงานในการก่อสร้างอาคารใหม่
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  
  2.2 เพ่ือเร่งรัดการด าเนินการก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
 
3. การด าเนินการของคณะกรรมการวิสามัญฯ  
  คณะกรรมการวิสามัญฯ มีแนวทางในการด าเนินการศึกษา ดังนี้  
  3.1 คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณาศึกษารูปแบบแนวทางการด าเนินงานและเร่งรัด  
การด าเนินการโดยจัดประชุม จ านวน 3 ครั้ง  
  3.2 คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาเร่งรัดการด าเนินการก่อสร้าง
อาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบัง โดยคณะอนุกรรมการฯ ประชุม รวม 4 ครั้ง เพ่ือลงพ้ืนที่พิจารณาศึกษา
รูปแบบและแนวทางการด าเนินงานและเร่งรัดติดตามผลความคืบหน้ารายงานคณะกรรมการวิสามัญฯ 
  3.3 แนวทางการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วยการศึกษารูปแบบ       
การด าเนินการที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานครและประชาชน การลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความเห็น  
และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาศึกษา และการติดตาม
เร่งรัดการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ตามแผนงาน 
 
4. เหตุผลและความจ าเป็นในการศึกษา 
  เนื่องจากโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม มีที่ตั้งใกล้เคียง
กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและมีการเดินทางเข้าถึงได้ง่ายจากพ้ืนที่โดยรอบ ประกอบทั้งเขตลาดกระบัง     
เป็นเขตปกครองที่มี พ้ืนที่กว้างใหญ่ มีประชากรค่อนข้างมาก ทั้ งเป็นเขตพ้ืนที่ เศรษฐกิจที่ เป็นที่ตั้ ง             
นิคมอุตสาหกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่จ านวนมาก จึงมีประชากรแฝงที่มาท างานและพักอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่จ านวนมากเช่นกัน ท าให้มีอัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการและรักษามากและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอัตรา  
เร่งมากขึ้นทุกปี ตลอดจนนโยบายภาครัฐที่จัดให้มีโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (นโยบาย 30 บาทรักษา
ทุกโรค) โรงพยาบาลลาดกระบังฯ จึงมีภาระหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยตามนโยบายภาครัฐดังกล่าว ตลอดจน
รักษาผู้ป่วยทั่วไปรวมถึงการตรวจรักษาแรงงานต่างด้าวที่มาท างานในพ้ืนที่หรือแม้แต่การรับและคัดกรองผู้ป่วย
ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทั้งในและระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากมีที่ตั้งอยู่ใกล้ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิโรงพยาบาลลาดกระบังฯ จึงมีแผนงานที่จะขยายบริการด้านการรักษาพยาบาลจากเดิม 60 เตี ยง 
เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ซึ่งโรงพยาบาลลาดกระบังฯ มีศักยภาพด้านบุคลากรเพียงพอ และแผนงาน
ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2546 แต่มีปัญหา
ส าคัญเรื่องอาคารที่ท าการ เนื่องจากอาคารของโรงพยาบาลลาดกระบังฯ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง
เพียง 2 ชั้น มีพ้ืนที่การใช้งานน้อย เกิดปัญหาความคับแคบของการใช้พ้ืนที่อยู่เดิมแล้ว จึงไม่สามารถรองรับ
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โครงการขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ตามแผนงานได้ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่กรุงเทพมหานคร
ต้องด าเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยมากขึ้น เพ่ือรองรับการขยายบริการให้เป็นโรงพยาบาล
ขนาด 200 เตียงในอนาคต อันเป็นการขยายบริการด้านสุขภาพอนามัยให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐและ
กรุงเทพมหานครที่ได้ให้ไว้ต่อประชาชน 
 
5. ผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ 

คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ด าเนินการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผล
ดังต่อไปนี้  

5.1 คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณาศึกษารูปแบบและแนวทางการด าเนินการก่อสร้าง 
อาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โดยได้มีมติเห็นควรให้ด าเนินการรื้อถอนอาคารเดิมของ
โรงพยาบาลลาดกระบังและของส านักงานเขตลาดกระบังออกพร้อมทั้งอาคารศาลาประชาคม และด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งส านักงานเขตลาดกระบัง และ
ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ บนพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของอาคารเดิมของโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมที่รื้อถอน ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สอยพ้ืนที่ และการให้บริการประชาชนในอนาคต 

5.2 คณะกรรมการวิสามัญฯ มีความเห็นให้ส านักงานเขตลาดกระบังหาพ้ืนที่จัดตั้งเป็น
ส านักงานเขตชั่วคราวเพ่ือให้บริการประชาชนในระหว่างด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเขตแห่งใหม่ ซึ่ง
ส านักงานเขตลาดกระบังได้ด าเนินการขอใช้พ้ืนที่บริเวณใต้ทางยกระดับสุวรรณภูมิ ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของส านักงานบ ารุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเขตชั่วคราว โดยรูปแบบการก่อสร้างเป็นอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว (ไม่มีการตอกส าเข็ม) จ านวน 2 หลัง          
และได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างแล้ว จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2559            
ในวงเงิน 25,100,000 บาท  

5.3 การบริหารจัดการพ้ืนที่ของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เมื่อได้รับอนุมัติ      
ให้ด าเนินก่อสร้างอาคารใหม่แล้ว มีดังนี้  

    (1) ขอใช้พ้ืนที่ของโรงพยาบาลสิรินธรเป็นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ชั่วคราว 
    (2) ตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 7 x 12 ม. จ านวน 2 ชั้น หน้าห้องศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่          

คู่นมแม่ และข้างตึกหอพยาบาล เป็นที่ท างานชั่วคราวของเจ้าหน้าที่ 
    (3) ปรับปรุงบริเวณด้านหลังศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่เป็นห้องซักฟอก และด้านข้าง      

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่เป็นห้องปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์/เวรเปล 
    (4) ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุของกลุ่มงานเภสัชกรรมเป็นห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์     

(ระบบ LAN) 
    (5) ปรับปรุงหอพักแพทย์ ชั้น 3 ฝั่งขวาของอาคารเป็นห้องพักแพทย์เพ่ิมเติม 
    (6) ปรับปรุงห้องพักแพทย์ ชั้น 3 ฝั่งซ้ายของอาคารเป็นห้องประชุม 
5.4 รูปแบบของอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น 

และที่จอดรถใต้ดิน 2 ชั้น งบประมาณที่ใช้ด าเนินการโครงการเบื่องต้นประมาณ 640,000,000 บาท  
5.5 รูปแบบของอาคารใหม่ส านักงานเขตลาดกระบัง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และ ที่จอดรถ     

ใต้ดิน 2 ชั้น พร้อมศาลาประชาคม งบประมาณที่ใช้ด าเนินการโครงการเบื้องต้นประมาณ 300,000,000 บาท 
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                      5.6 การด าเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
และอาคารส านักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ จะสามารถด าเนินการโครงการต่อไปให้ส าเร็จลุล่วงได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติงบประมาณในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 
                    อนึ่ง ในการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาเร่งรัด       
การด าเนินการก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีความพร้อมในด้านพ้ืนที่ 
และมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่กรุงเทพต้องด าเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ เพ่ือรองรับการขยายบริการให้เป็น
โรงพยาบาลขนาด 200 เตียงตามที่ได้รับอนุมัติแผนงานจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 
กันยายน 2546 ส าหรับในส่วนของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครอ่ืนๆ หากมีความคืบหน้าในเรื่องของ
พ้ืนที่ด าเนินการ จะขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ขึ้นมาพิจารณาศึกษาเร่งรัดต่อไป   
ในอนาคต 
 
 

   พลเอก 
          (โกญจนาท จุณณะภาต) 
                       ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ 


